

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

เดือน	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม - มิถุนายน	- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือนตลอดปีการศึกษา - ประชุมครูรวมประจำเดือนวันจันทร์แรกของเดือน	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสัมพันธ์ชุมชน
กรกฎาคม	- (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา - (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย - (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสัมพันธ์ชุมชน
สิงหาคม	- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสัมพันธ์ชุมชน
	- เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 โดยครู / ผู้รับผิดชอบโครงการ / งาน / กิจกรรม เป็นผู้รวบรวมส่งที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	- ฝ่ายปฐมวัย - ฝ่ายประถมศึกษา - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย - ฝ่ายสนับสนุน
กันยายน	- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556	- กรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
กุมภาพันธ์	- เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 โดยครู / ผู้รับผิดชอบโครงการ / งาน / กิจกรรม เป็นผู้รวบรวมส่งที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	- ฝ่ายปฐมวัย - ฝ่ายประถมศึกษา - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย - ฝ่ายสนับสนุน
	- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556	- กรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีนาคม	- กำหนดส่งรายงานการประเมินตนเองของบุคลากร และสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ของแต่ละระดับ ส่งที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการจัดทำรายงานส่งต้นสังกัด	- ฝ่ายปฐมวัย - ฝ่ายประถมศึกษา - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย - ฝ่ายสนับสนุน
เมษายน	- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)	- กรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

หมายเหตุ

ที่ผ่านมากการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR สถานศึกษา) จัดเล่มสมบูรณ์ ส่งต้นสังกัดได้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากต้องรอผล O-NET